



Title :	ปณ.ไทยเชิงรุกเปิดบริการถึงที่ มฟล. และ มน.
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
Source :	นครเชียงใหม่, ปีที่ 21 ฉบับที่ 708 ปักษ์หลังเดือนมิถุนายน 2553 หน้า 3
Date :	

ปณ.ไทยเชิงรุกเปิดบริการถึงที่มฟล.และมน.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดช่องทางเตอร์บริการไปรษณีย์แห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย บริษัท/ห้างร้าน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

นายสันติ ทิมหมพรพิทยา ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เปิดเผยว่า ทาง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และบริเวณโดยรอบในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ โดยรวมมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้จัดตั้ง “เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง” เพื่อเพิ่มจุดการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการมหาวิทยาลัย บริษัท/ห้างร้าน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ บริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ตั้งอยู่อาคาร D1 ชั้น 1 ห้อง 105 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการรับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุไปรษณีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการการเงิน

ธนาคารออนไลน์ บริการชำระเงิน Pay at post บริการธนาคารเดวิสเทิร์น ยูเนียน (Western union) และสินค้าไปรษณีย์ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จะเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป โดยมี เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ตั้งอยู่อาคารอธิการบดีชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเปิดให้บริการรับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุไปรษณีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการการเงิน ธนาคารออนไลน์ บริการชำระเงิน Pay at post บริการธนาคารเดวิสเทิร์น ยูเนียน (Western union) และสินค้าไปรษณีย์ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา โทร 054-481-165.